

Biểu mẫu 20

(Thực hiện theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

**Công khai cam kết chất lượng đào tạo của
cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015**

STT	Nội dung	Hệ đào tạo chính quy	
		Tiến sĩ QTKD	Thạc sĩ (QTKD, TCNH, KTH, LL và PPDHBM tiếng Anh, XDCTDD và CN)
I	Điều kiện tuyển sinh	<ul style="list-style-type: none">- Ứng viên có bằng thạc sĩ phù hợp hoặc ngành tốt nghiệp gần với ngành đăng ký.- Có bằng Đại học hệ chính quy từ loại khá phù hợp với ngành đăng ký (trường hợp này phải học thêm các môn cơ bản và cơ sở).- Có đủ sức khỏe.	<ul style="list-style-type: none">- Ứng viên tốt nghiệp đại học thuộc khối ngành đăng ký, nếu khác khối ngành phải hoàn tất chương trình bổ túc kiến thức.- Ứng viên phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc (tính theo năm) nếu không có bằng Đại học xếp từ loại khá trở lên.- Có đủ sức khỏe.
II	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)	<ul style="list-style-type: none">- Học tập trung tại cơ sở chính của Trường (97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM).- Thời gian học vào buổi tối (17:45 – 21:00) và cuối tuần (7:30 – 11:30 và 13:30 – 17:30).- Phòng học tiện nghi trang bị máy lạnh, máy chiếu, internet, phục vụ nước uống,...- Thư viện với các đầu sách chuyên ngành, hệ thống luận văn của các khóa.	
III	Đội ngũ giảng viên	<ul style="list-style-type: none">- Gồm các GS, PGS, TS. tốt nghiệp từ các trường đại học trong và ngoài nước.- Nhiệt tình, chuyên nghiệp và có năng lực sư phạm.	
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<ul style="list-style-type: none">- Nhà trường tổ chức, giới thiệu các hội thảo cấp quốc gia/quốc tế cho học viên.- Khoa giới thiệu các trang web để học viên tải tài liệu.- Khoa thực hiện trao đổi học thuật với Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Bách khoa,... để đa dạng hóa	<ul style="list-style-type: none">- Tổ chức các báo cáo chuyên đề, hội thảo khoa học.- Tổ chức các buổi tư vấn về việc chọn đề tài luận văn, phương pháp thực hiện luận văn.- Tổ chức hội thao, văn nghệ giao lưu giữa các học viên – cựu học viên.- Xây dựng và phát triển facebook

STT	Nội dung	Hệ đào tạo chính quy	
		Tiến sĩ QTKD	Thạc sĩ (QTKD, TCNH, KTH, LL và PPDHBM tiếng Anh, XDCTDD và CN)
		phương pháp đào tạo. - Xây dựng và phát triển facebook để cập nhật các hoạt động và cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho học viên.	để cập nhật các hoạt động và cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho học viên.
V	Yêu cầu về thái độ học tập của người học	- Khuyến khích học viên tự nghiên cứu; tham gia và đọc tham luận tại các hội thảo quốc tế và quốc gia, viết bài đăng báo và tạp chí khoa học trong và ngoài nước. - Tham gia đầy đủ các buổi học.	- Khuyến khích học viên tự nghiên cứu, và học nhóm. - Tham gia đầy đủ các buổi học.
VI	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được	- Đào tạo các nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu độc lập và sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và hướng dẫn nghiên cứu khoa học. - Trình độ ngoại ngữ thông thạo.	- Giúp học viên bổ sung và nâng cao những kiến thức đã học ở đại học. - Hiện đại hóa những kiến thức chuyên ngành. - Tăng cường kiến thức liên ngành. - Có đủ năng lực thực hiện công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong chuyên ngành được đào tạo.
VII	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ	- Thăng tiến trong công việc (CBVC). - Đạt được các học vị (đối với giảng viên).	- Thăng tiến trong công việc hoặc chuyển ngành phù hợp.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 12 năm 2014

KT. HIỆU TRƯỞNG *lsh*

PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Lê Thị Thanh Thu